

รัฐบาลผลักดันขนาดมาตรการส่งเสริมเอสเอ็มอีเป็นวาระแห่งชาติ

ดร.สมคิด รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจยกระดับขีดความสามารถประเทศด้วยเอสเอ็มอี

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวในการเป็นประธานลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 60 องค์กร ในโครงการ “สานพลังประชารัฐ ส่งเสริม SMEs Start Up & Social Enterprises” ว่า “งานนี้ต้องเรียกว่า Thailand Spring up เพราะประเทศไทยเริ่มต้นแล้วหลังจากหับโหลมานาน โดยภายใต้แนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจไทย เราสามารถยกระดับขีดความสามารถของประเทศได้ด้วยธุรกิจ SMEs และ Start Up ที่จะเป็นผู้ก่อเกิดเศรษฐกิจของประเทศ แม้ที่ผ่านมาเอสเอ็มอีจะถูกมองว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ไม่มีความมั่นคงทำให้สถาบันการเงินไม่ยอมปล่อยสินเชื่อ แต่แนวคิดนี้กำลังจะหมดไปเพราะปัจจุบันรัฐบาลชุดนี้ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี และทีมเศรษฐกิจชุดนี้มีความเข้าใจเรื่องเอสเอ็มอีและพยายามขับเคลื่อนเอสเอ็มอีอย่างจริงจัง”

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า “ประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งจะต้องเกิดจากเอสเอ็มอีที่มีความคิดใหม่ๆ เอสเอ็มอีที่อยากจะทำจะสร้างคุณค่าเชิงการค้า เอสเอ็มอีที่กล้าจะทำธุรกิจบนนวัตกรรม ผู้ประกอบการ ดังกล่าวเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องการแรงสนับสนุนให้เกิดการเริ่มต้น หรือ Start-Up จนนำไปสู่ธุรกิจเอสเอ็มอี หรือ บริษัทใหญ่ข้ามชาติ ดังนั้น นโยบายจึงต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นในกลุ่มที่เรียกว่า Start-Up ดังนั้น พวกเขาต้องมาช่วยกันดูแลต้นกล้าเหล่านี้ให้เติบโตเกิดเป็นธุรกิจใหม่ได้ และสามารถแข่งขันบนตลาดโลกได้”

ขณะเดียวกันการเติบโตจากภายใน เป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญเช่นกัน โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้กล่าวในงาน พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน” ระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับเครือข่ายสัมมาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 32 องค์กรว่า

“รัฐบาลชุดนี้ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ใช่การมุ่งเน้นเศรษฐกิจอย่างผิวเผิน เป็นการเติบโตจากภายในควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการส่งออกและการลงทุน ต้องการสร้างการเติบโตจากภายในจากภาคเกษตรกร เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนภาคเกษตรกรรมที่มีประมาณ 30 ล้านคน แต่มีสัดส่วนอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือจีดีพี ไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการยากที่จะเติบโตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน รัฐบาลจึงอยากสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแรงภายในปีนี้โดยจะมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม 5 มาตรการคือ 1. การขับเคลื่อนในแนวตั้งและแนวนอน โดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในชนบทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง ในพื้นที่ที่เป็นตำบล อำเภอ 2. เพิ่มความสามารถในการผลิตให้แก่ภาคเกษตรกรรม ทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้า การแปรรูปสร้างที่ชุมชนเกษตรกร เอสเอ็มอีขนาดเล็กที่ต้องการปรับวิถีชีวิตให้ดีขึ้น เป็นผู้นำเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อื่น ให้เอกชนสนับสนุนภาคการเกษตร ปฏิรูปการเกษตรด้วยโครงการ “1 SMEs เกษตร 1 ตำบล” 3. สร้างตลาดรองรับสินค้าเกษตร โดยพัฒนาเป็น “ตลาดประชารัฐ” สร้างระบบโลจิสติกส์ทั้งหมดสำหรับสินค้าเกษตร ให้เอกชนผลัดกันสินค้าให้สามารถขายในประเทศและทั่วโลก 4. ผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เข้าไปสู่ท้องถิ่น ให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1 ตำบล 1 แหล่งท่องเที่ยว 5. การลงทุนอินเทอร์เน็ตพร้อมแบนด์ในทงชุมชนทั่วประเทศไทย เพื่อการศึกษาและขายสินค้าเกษตรผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นธุรกิจอี คอมเมิร์ซ (E-Commerce) 5 มาตรการนี้เป็นการแสดงให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่หมายถึงการขับเคลื่อนประชาสังคม พัฒนาชีวิตให้มีความสุขมากขึ้น”



ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี